

เลาะรั้วหุ้น-การเงิน

: รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้รับตราสัญลักษณ์'คุณภาพไทยแลนด์'

● พระเอกตัวจริง บริษัท คราวน เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD สุดซอต...หลังจากเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา... เริ่มเปิดฉากการใช้สิทธิ์แลกคูโปงทีวีดิจิตอลมูลค่า 690 บาทวันแรก ปรากฏว่า ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์แลกซื้อกันคึกคัก ซึ่งกระจายช่องทางขาย Set Top Box 200,000 กล่องทั่วประเทศ ทั้งเซเว่น อีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี เพาเวอร์ บาย เดอะ มอลล์ และแม็คโคร ขายหมดเกลี้ยง...เห็นที่งานนี้เป่ยอดขาย Set Top Box ของ "อมร มิมะโนะ" ทะลุเป้าแน่นอน

● หลังจากเฝ้ารอคอยกันมาพักใหญ่... ตอนนี้โครงการ Solar Rooftop (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา) ได้ฤกษ์คึกคักออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...เรียกได้ว่าตอนนี้ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO ของ "ยุทธ ชินสุภักกุล" เริ่มมีผลผลิตออกสู่ภายนอกหลาน โรงไฟฟ้าเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทแม่เป็นกอบเป็นกำ.. เห็นอย่างนี้แล้ว คงต้องรอลุ้นผลประกอบการไตรมาส 3 ปีนี้...



นรากร ราชพลสิทธิ์

จะออกมาสวยหรู หรือจะขยับตัวไปในทิศทางไหนกัน

● "นรากร ราชพลสิทธิ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ

EUREKA เป็นปลื้ม เมื่อสินค้าของบริษัทได้รับสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark หรือ TTM ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาให้ใช้กับสินค้าและบริการที่จดทะเบียนถูกต้องและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล งานนี้...เจ้าตัว บอกว่า รู้สึกมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้

รับตราสัญลักษณ์ "คุณภาพไทยแลนด์" หรือ Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เพิ่มคุณค่าให้สินค้า และรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล แถมยังเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

● คิวแน่นไม่ว่างเว้น "ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "เคทีเอส" (KTIS) ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่ล่าสุดนำทีมผู้บริหารเคทีเอส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักลงทุนสถาบันรายใหญ่จากเกาหลี ที่มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเคทีเอสคอมเพล็กซ์ ที่ จ.นครสวรรค์ ทำให้นักลงทุนเกาหลี ถึงกับทิ้ง...ที่ได้เห็นทั้งโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้ดูกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย โรงงานเอทานอล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล...